
sþ. 84. Fyrirspurn [79. mál]
til viðskiptaráðherra um fisksölu samstarf við belgíumenn.

Frá Oddi Ólafssyni.

1. Hvað líður framkvæmd á þingsályktun, sem samþykkt var á síðasta Alþingi,
um fisksölu samstarf við belgíumenn ?

2. Eru söluerfiðleikar á þeim fisktegundum, sem seljanlegar munu í Mið-Evrópu,
er bókun 6 kemur til framkvæmda?

3. Telur ráðuneytið ástæðu til þess að hraða athugun þeirri, er þingsályktunin
gerir ráð fyrir nú þegar hillir undir hagstæðari viðskiptakjör við Mið-Evrópu?


